

## สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก พิเศษ ประจำปี 2559

นำเสนอมื่อ : 1 ต.ค. 2558

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง  
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง  
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆประจำปี 2559

## (สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๑.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ

๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

## ๒. วิธีดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้ว จึงให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าว เท่านั้น มาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ ๒ ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

## ๓. การรับสมัครสอบ

๓.๑ ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

๓.๒ กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.

กิจกรรม	สอบครั้งที่ ๑	สอบครั้งที่ ๒
ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านมาให้สำนักงาน ก.พ.	ภายในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘	ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สมัครสอบ	พุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง พุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	อังคารที่ ๑๕ มีนาคม ถึง จันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ	จันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	จันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
สอบข้อเขียน	อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	อาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

---

## รายละเอียดเพิ่มเติม

> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง  
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง  
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆประจำปี 2559

> คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. พิเศษ

> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

>>>[เว็บไซต์สมัครสอบ](#)<<<

ที่มา [เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน \(ก.พ.\)](#)